



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันดำรงราชานุภาพ กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ โทรศัพท์ มท ๕๐๗๗๙

ที่ มท ๐๒๐๗.๔/ว ๑๙๖๒

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง สำรองความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสำรององค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือสถาบันดำรงราชานุภาพ ที่ มท ๐๒๐๗.๔/ว ๗๓๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ได้จัดส่งแผนการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ รวม ๓ องค์กรความรู้ ประกอบด้วย องค์กรความรู้ที่ ๑ การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย องค์กรความรู้ที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรความรู้ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรทราบในหลากหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หนังสือเวียน ไลน์ การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ตลอดจนการจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ นั้น

เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบผลการดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับนำไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถาม รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชุด

๒. แบบสำรวจความต้องการที่จะให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ)

ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สป.

